



เมืองเอก
การศึกษานานาชาติ
dolman_cairo@hotmail.com

วันที่ 11-13 กันยายน ที่ผ่านมามี ชิตี สตาร์ ทางดั่งกลางเมืองนครชิตี แทน แดก เมื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมนต์นคร ได้รวบรวมนักศึกษาจากคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ที่มีความสามารถเฉพาะตัวในด้านนั้นๆ โดยเฉพาะในเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทยและประเพณีอันงดงามของไทย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่กับคนไทย โดยงานนี้เป็นความร่วมมือของที่ใหญ่ในวงการประกาศศีกศึกษาระดับประเทศไทย มีการจับสลากตัวเครื่องบินฟรี จากอียิปต์แอร์ วันละ 1 ที่นั่ง

โดยเริ่มต้นที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไคโร กระทรวงการท่องเที่ยว หรือ "ททท." ร่วมด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมนต์นคร จัดเต็มรูปแบบทั้งการโชว์การรำรำหลายประเภท การศิลปะแม่ไม้มวยไทย การแกะสลักผักผลไม้ การร้อยมาลัย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ก็ได้ร่วมพลคนไทยที่มีความสามารถในด้านต่างๆ ออกมาโชว์ ไม่ว่าจะเป็นการสาธิตการทำอาหารไทย การนวดไทยแผนโบราณ

โดยเฉพาะการนำซูเปอร์โคโรทั้ง 3 คน มาร้องเพลงไทยในจังหวะเดิน ทำเอาศูนย์การคำคมแค้นไปนับคดล และนับได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในอียิปต์ ที่สามารถนำเอาค่ายมวยที่ทางสถานเอกอัครราชทูตสนับสนุนในการจัดการแข่งขันเข้ามาร่วมงาน โดยนำทีมนักมวยกระบี่มาแสดงแม่ไม้มวยไทยอย่างอลังการที่สุดในฐานะที่เป็นผู้ช่วยสารนิเทศและวัฒนธรรม ทั้ง 3 วัน ปลื้มกับภาพต่างๆ ที่ได้เห็นเป็นที่ยิ่ง

แต่ที่ปลื้มไปกว่านั้น เมื่อได้รับความจริงว่า นักแสดงที่มาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมนต์นคร คือ "การสร้างงาน" ให้แก่นักศึกษา

"รศ.สุภัทรา โตไสยกานนท์" อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมนต์นคร ได้เล่าในขณะที่มีชมสปีทซ์ ที่พีระมิดว่า จริงๆ แล้ว น้องๆ นักศึกษาเหล่านี้เขาไม่ได้เรียนในด้านนี้โดยเฉพาะ แต่เขามีความสามารถในด้านนี้ มหาวิทยาลัยจึงเปิดกว้างให้นักศึกษาแสดงออกนอกเหนือ



Thai Festival อียิปต์



จากวิชาที่น้องๆ ศึกษากันอยู่ ไม่ใช่แค่ว่าเรียนคณะนั้นๆ แล้วก็ต้องจบคณะนั้นๆ หรือทำงานด้านนั้นๆ ด้านเดียว อีกทั้งเรื่องการแกะสลัก ซึ่งถือเป็นงานชั้นยอดของการใช้ความประณีตและความรักอย่างแท้จริง

"การมาในครั้งนี้ได้มีการลงนามระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมนต์นครกับมหาวิทยาลัย 6 October ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งตั้งในด้านการศึกษาและการจัดกิจกรรมที่มีนักศึกษาต่างชาติรวมอยู่ที่มีเยอะมากเป็นการเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษา สร้างโอกาสสร้างงานนอกเหนือจากวิชาที่น้องๆ ศึกษากันอยู่ ต้องขอขอบพระคุณสถาน



เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไคโร ที่เปิดโอกาสที่น้องๆ ได้มาแสดงความเป็นไทย โดยเฉพาะในเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทยและประเพณีอันงดงามของไทย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่กับคนไทยและได้เห็นการจัดงานแบบยิ่งใหญ่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ รู้สึคดีที่เดียวเลย" รศ.สุภัทรา กล่าว

น.ส.เกรนิช วาทยานนท์ คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมนต์นคร บอกว่ารู้สึกประทับใจมากที่สุดที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยและมหาวิทยาลัยในครั้งนี้นี้ ได้มาศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยที่ถนัดมาเผยแพร่ให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าเป็นประเทศไทยที่สวยงามและมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย

นายสกล บุญพิศ นักศึกษาไทยในอียิปต์ คือหนึ่งนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในการนวดแผนโบราณ บอกว่า



ได้นำท่าที่สวยงามๆ มาโชว์ เพราะการนวดเป็นการรักษา เป็นการบำบัดที่ต้องใช้ทักษะจากร่างกายในทุกส่วน โดยเฉพาะหัวใจและความรู้สึกของการเป็น "หมอ" และทุกท่าที่นวด ก็เสมือนการรำรำที่มีเอกลักษณ์อยู่แล้ว และคิดว่าท่ามวยต่างๆ นี่จะเป็นที่ประทับใจของคนอียิปต์และชาวต่างชาติได้มากมายแน่นอน

"ผมรู้สึกปลื้มมากมายครับ นี่เป็นสิ่งที่เราจะภาคภูมิใจได้เลยว่า ประเทศไทยเรามีความพร้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะการทำงานของเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตทุกคน ที่ทุ่มเทเพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริง รู้สึกดีและมีค่ามากมาย ทุกครั้งที่ได้มีการโชว์วัฒนธรรมไทย ที่ชาวต่างชาติไม่เคยได้ดู" สกิด กล่าวทิ้งท้าย